
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2565
วันจันทร์ท่ี 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

******************************

ผู้มาประชุม
1. นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
2. นายชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่หนึ่ง
3. นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง
4. นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอทัุยธานี เขต 1 อําเภอเมืองอุทัยธานี
5. นายพิชัย จิระธนวิทย์ สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอทัุยธานี เขต 3 อําเภอเมืองอุทัยธานี
6. นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอทัุยธานี เขต 4 อําเภอเมืองอุทัยธานี
7. ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขตอําเภอหนองขาหย่าง
8. นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขต ๑ อําเภอหนองฉาง
9. นายเฉลมิวฒุิ เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขต 2 อําเภอหนองฉาง
10. นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขต 3 อําเภอหนองฉาง
11. นายจํานงค์ พนัธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อําเภอทัพทัน
12. นายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๒ อําเภอทัพทัน
13. นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อําเภอลานสัก
14. นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอลานสัก
15. นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๔ อําเภอลานสัก
16. นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อําเภอบ้านไร่
17. นายจํารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอบ้านไร่
18. นางสาวกัณหา อดุมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอบ้านไร่
19. นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อําเภอบ้านไร่
20. นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อําเภอบ้านไร่
21. นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอห้วยคต
22. นายชรินทร์ ไชยะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ที่ลาการประชุม
1. นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอทัพทัน
2. นายอเนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัอุทัยธานี เขต 1 อําเภอสว่างอารมณ์
3. นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอห้วยคต

ผู้ที่ขาดการประชุม (ไม่มี)

*** หมายเหตุ นายบัญชา โพธิ์มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอลานสัก
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 แจ้งคําพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอลานสัก เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่แทนนายบัญชา โพธิ์มี และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังมีกําหนด
10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
2. นายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่หนึ่ง
3. นายเกษม ประสาทเขตรการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
4. นายอภินันท์ ตัณฑพาทย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
5. นายภูเบศ สุชีวะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
6. นางสาวจินตนา อินมณี ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี
7. นางนริสา เสือเนียม ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8. ว่าท่ี ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ผู้อํานวยการกองช่าง
9. นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. นางลาวัลย์ สายทอง ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
12. นายอนันต์ หอมทอง ผู้อํานวยการกองคลัง
13. นายสัญญา ศรีเทพ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
14. นางจรินทร์ ศิริชัยพันธ์ุ รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
15. นายเกียรติศักดิ์ มาภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
16. นายสุชาติ ครุฑธานุชาติ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง
17. นายสมาน สงกอก หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
18. นางสาวผกาวัลย์ พันธ์ุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
19. นางสาวสมรัตน์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
20. นายฐิติวิชญ์ ภักดี หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
21. นางชุลี อัศวพิชยนต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
22. นางสาวภัทราวดี สุราเลิศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
23. นางสาวชุติมา จวนวันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
24. นางสาววาสนา สุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายทะบียนพัสดุและทรัพย์สิน
25. นางปวริศา ทองพันช่ัง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
26. นายเอกลักษณ์ สอาด หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
27. นางสาววาสนา ศรีดาชมภู หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
28. นางสาวพนารัตน์ อนุกูลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
29. นางอัจฉรา โพธิชัย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
30. นางสาวโสมวิการ์ ศิริสมพล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
31. นางสาวกตัญญู กิติอาษา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
32. นางสาวณชนก สงขํา เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
33. นางสาวชนามาศ จรูญพันธ์เกษม ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
34. นายจิรัฎฐ์ โคชา ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
35. นางสาวศันสนีย์ หม่ันเสมอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
36. นางสาวณัฐวรรณ โพธิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
37. นางสาวบรรหยัด จุลมุสิทธิ์ พนักงานจ้างท่ัวไป
38. นางสาวจิราพร หนูแก้ว พนักงานจ้างท่ัวไป
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายชรินทร์ ไชยะ เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีกดกร่ิงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีเข้าห้องประชุม

นายชรินทร์ ไชยะ เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายกองค์การ
(เลขานุการสภาฯ) บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีลงลายมือชื่อ และ
เข้าร่วมประชุม จํานวน 20 ท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ขอลาประชุม จํานวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3
อําเภอทัพทัน

2. นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เขต 1 อําเภอสว่างอารมณ์

3. นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เขต 2 อําเภอห้วยคต

เม่ือครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทําหน้าท่ี
ประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ

ต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนท่ีหนึ่ง และท่านไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง ข้ึนทําหน้าท่ีครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา

10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี
จงัหวดัอทัุยธานี ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุ ขอเชญิเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศ

นายชรินทร์ ไชยะ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
(เลขานุการสภาฯ) บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมยัที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 ด้วยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีญัตติสําคัญที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา 25
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕4 ข้อ 20 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 36 สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2565 มีกําหนด 7 วัน ระหว่าง
วันท่ี 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 และนัดประชุมสภาองค์การ

/บริหารส่วนจังหวัด ...
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นายชรินทร์ ไชยะ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2565
(เลขานุการสภาฯ) ในวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จึงประกาศมาเพื่อทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
1.1 เร่ืองประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ลงนามใช้บังคับและประกาศ

ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว เมื่อวันท่ี
15 กันยายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จึงขอแจ้ง
ใหส้มาชกิสภาฯ ทราบ สําหรบัข้อบัญญัติดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้แจกไว้ท่ีโต๊ะประชุมแล้ว

1.2 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
แก้ไข ครั้งท่ี 9/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 9/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาจังหวัด
อุทัยธานีให้เจริญก้าวหน้าต่อไปจึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีทุกท่านทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกไว้บนโต๊ะประชุม

ท่ีประชุม รับทราบ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ) จังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2565 เม่ือวันศุกร์ท่ี

26 สิงหาคม 2565 ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมแถลงผลการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายกองค์การ
(ปธ.คกก.ตรวจรายงานฯ) บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดิฉัน นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา ประธานกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมดังนี้ ตามท่ีได้มีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 ประจําปี
พ.ศ.2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นั้น คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธท่ี
7 กันยายน 2565 จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัอุทัยธานี
เพื่อให้การรบัรองรายงานการประชุมตอ่ไปขอบคุณค่ะ

/ขอเชิญ ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547
(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วข้ึนอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถ่ิน
รับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชมุใหก้ระทําโดยมตขิองท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคร้ัง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถ่ินมีมติ

รับรองแล้วในท่ีเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชน
ท่ัวไปทราบ

ข้อความใดๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ

ข้อ 34 เม่ือสภาท้องถ่ินได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นลงช่ือในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกคร้ังให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิก
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจํานวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น
อยู่ในท่ีประชุมไม่ครบจํานวนเป็นองค์ประชุมจะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการประชุมว่า
(ประธานสภาฯ) ถูกต้องหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข ขอเชิญเสนอครับ

ก่อนจะลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ ข้อ 76 ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบ
องค์ประชุมหรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
ครบองค์ประชมุหรอืไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี เม่ือได้พิจารณารายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้มีสมาชิก
(ประธานสภาฯ) สภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่า สมาชิกสภาฯ

ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2565 เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2565
โปรดยกมือขึ้นครับ

/มีจํานวน ...
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นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 20 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ) สว่นจังหวดัอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครัง้ท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันศุกร์ท่ี

26 สิงหาคม 2565 จํานวน 20 เสียง
มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นชอบนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
จํานวน 20 เสียง

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่ม)ี
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไมม่ี)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม

พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขอเรียน
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานกีล่าวคําแถลงครับ

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิกสภา
(นายกองค์การฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามแผนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่าย
โอนภารกิจ กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดําเนินการตามภารกิจด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกัน และบําบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยในระยะแรกให้
ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และระยะสุดท้าย
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่พร้อมรับการถ่ายโอนให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

/สถานีอนามัย ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี สถานีอนามัยในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปัจจุบันเรียกชื่อว่า
(นายกองค์การฯ) “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล” ถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับการพัฒนา
ให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)”ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ฉะนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะเสนอขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี

กระผมขอเรียนยืนยันต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีความพร้อมและความมุ่งม่ันท่ีจะรับการถ่ายโอน
ภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานให้แก่ประชาชน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะดําเนินการขอรับการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตําบลบา้นหนองบัว ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง
2. โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตําบลหนองแก ตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธานี
3. โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลดอนหวาย ตําบลบอ่ยาง อําเภอสว่างอารมณ์
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยรอบ ตําบลดอนกลอย อําเภอหนองขาหย่าง
มีบุคลากรขอรับการถ่ายโอนรวมทั้งสิ้น 15 ราย
ในการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ได้ผ่านการประเมินด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรร
ทรัพยากร และด้านพัฒนาสาธารณสุขในระดับดีเลิศ จึงสามารถรับการถ่ายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลได้ท้ังจังหวัด

กระผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอันทรงเกียรติแห่งน้ีว่า
หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ ทัยธานี
ตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
“งานไป เงินไป ตําแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ” ซ่ึงกระผมขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะ
ดําเนินการบริหารภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชน์ของ
ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นหลัก

/กระผม ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี กระผมหวังว่า คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหาร
(นายกองค์การฯ) ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เพื่อผลักดันให้การดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามยัเฉลิมพระเกยีรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์
แห่งกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

กระผมขอขอบพระคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ทุกท่านท่ีได้ให้เกียรติรับฟังการแถลง
ของกระผมในวันนี้ กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจ และสนับสนุน
การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีสืบต่อไป จึงขอเรียนเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือโปรดทราบ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีแจ้งให้สภาฯ รับทราบ จึงไม่มีการอภิปรายนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม รับทราบ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเรียนเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานชีี้แจงรายละเอียดครับ

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิกสภา
(นายกองค์การฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานีมีความประสงค์ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ในงบกลาง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) และหมวดค่าใช้สอย เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 11 รายการ เป็นเงิน 1,258,600 บาท และ
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ เป็นเงินจํานวน 5,700,000 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ินจํานวน 6,958,600 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและ
เพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน มีรายละเอียด ดังนี้

กองการเจ้าหน้าที่
โอนลด
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและ

ปริมาณงานในระดับดีเด่น เป็นเงิน 19,200 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจดัซื้อเก้าอ้ีทํางานสําหรับหวัหนา้ฝ่าย จํานวน 1 ตวั รายละเอียดตามท่ี อบจ.

กําหนด เป็นเงิน 6,000 บาท
/ค่าจดัซ้ือ ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟตุ พร้อมติดกระจกหนา้โต๊ะ สําหรบั
(นายกองค์การฯ) หวัหน้าฝ่าย จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,600 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โอนลด
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
- โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน 32,100 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจดัซื้อเก้าอ้ีทํางานสําหรับหวัหนา้ฝ่าย จํานวน 1 ตวั รายละเอียดตามท่ี อบจ.

กําหนด เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ สําหรับ

หัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 2,500 บาท
กองคลัง
โอนลด
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีฯ

เป็นเงิน 7,300 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ทํางาน สําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามท่ี อบจ.

กําหนด เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้ขาเหล็ก สําหรับเจ้าหน้าที่ จํ านวน 1 ตัว

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 3,800 บาท
กองช่าง
โอนลด
หมวดงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง เป็นเงิน

350,000 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น
- ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ คํานวณเพื่ อการดํ าน้ํ า (Drive computer) จํ านวน

2 ครื่องๆ ละ 25,000 บาท รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 50,000 บาท
/ค่าจดัซ้ือ ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าจัดซ้ือเครื่องช่วยหายใจ Self Contained Breathing Appratus (SCBA)
(นายกองค์การฯ) ชนิดสะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 300,000 บาท
โอนลด
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบ่้าน (อสม.) จังหวัดอุทัยธานี เปน็เงิน 1,000,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) เป็นเ งิน

1,000,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการเจ้าหน้าท่ี) เป็นเงิน

700,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจ้าง
- เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 300,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
- ค่าวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นของเครื่องจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรงที่ใช้ใน

การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนการบูรณะแหล่งน้ํา และการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน 1,000,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

- โครงการกําจัดผักตบชวา เป็นเงิน 600,000 บาท
- โครงการปลูกป่าชุมชนและเผ้าระวังฟืน้ฟดููแลรักษาป่า เป็นเงิน 400,000 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1 - 0011

สายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับแต้ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เสาไฟฟ้า
แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.0 เมตร พร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด เป็นเงิน
5,000,000 บาท

โอนลด
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินเดอืนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เป็นเงิน 500,000 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าท่ีดนิและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสรา้งอาคารหรือส่ิงปลูกสรา้งต่างๆ
- กอ่สร้างอาคารบ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์เก็บ

เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด
เป็นเงิน 500,000 บาท

/โอนลด ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี โอนลด
(นายกองค์การฯ) หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

- ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้ในโครงการพื้นท่ีต้นแบบบูรณาการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนว
พระราชดําริ เพื่อใช้ในการดําเนินการขุดสระเก็บนํ้า บ่อพวงสันเขา ขุดบ่อนํ้าตืน้ อ่างเก็บนํ้า
ขนาดกลางและจัดหาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตําบล
แก่นมะกรูด เป็นเงิน 200,000 บาท

โอนเพ่ิม
หมวดค่าท่ีดนิและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสรา้งอาคารหรือส่ิงปลูกสรา้งต่างๆ
- ค่าก่อสร้างป้ายศูนย์เครื่องจักรกลและอาคารทดสอบวัสดุองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 200,000 บาท
กองสาธารณสุข
โอนลด
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 850,000 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 850,000 บาท

จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
(เลขานุการสภาฯ) ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕63

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด
ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
(ประธานสภาฯ)

ก่อนจะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่
ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

/มีสมาชิก ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่า
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 20 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชกิสภาฯ เหน็ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 20 เสียง

มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควร โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นควรนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม เห็นควรอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จํานวน 20 เสียง

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี 5.3 เรือ่งขออนมุตัิกันเงินไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชญิท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานชีี้แจงรายละเอียดครับ

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิกสภา
(นายกองค์การฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน กระผมขอถอนญัตติในระเบียบ

วาระที่ 5.3 ออกครับ เพื่อดําเนินการในรายงานการโอนงบประมาณในระบบให้
ครบถ้วนตามระเบียบฯ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ผมขอพักการประชุม 20 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการลงระบบ e - lass
(ประธานสภาฯ) และจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจะประชุมต่อ ในเวลา 10.55 น.

***ขณะนี้ เวลา 10.55 น. ขอดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไปนะครับ

ระเบียบวาระท่ี 5.4 เรือ่งขออนุมตัขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ชี้แจงรายละเอียดครับ

/เรียนท่าน ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิกสภา
(นายกองค์การฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,900,000.- บาท
รายละเอียด ดังนี้

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- ค่าก่อสร้างห้องนํ้าบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบ

รายการที่ อบจ. กําหนด จํานวนเงิน 1,900,000.- บาท (อยู่ระหว่างดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ)

จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
(เลขานุการสภาฯ) การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ การกันเงิน
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึง่ปี

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว
ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผกูพนัแล้วให้เบิกจา่ยได้ตามข้อผูกพัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
(ประธานสภาฯ)

ก่อนจะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่
ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

/มีสมาชิก ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่า
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ

พ.ศ.2566 โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 20 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้เบิกใน
(ประธานสภาฯ) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 20 เสียง

มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควร โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นควรนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม เห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จํานวน 20 เสียง

นายเผด็จ นุ้ยปรี *** ท่านนายกฯ ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ
(นายกองค์การฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ
(ประธานสภาฯ)

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิกสภา
(นายกองค์การฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติด้วยวาจา

เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน เร่ืองขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547
(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ินฯ
วรรคห้า ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถ่ินได้ฯ
(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน

/วรรคท้าย ...
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นายชรินทร์ ไชยะ วรรคท้าย การบรรจุญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานท่ีประชุม
(เลขานุการสภาฯ) บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น

ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นําความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ข้อ 62 วรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในท่ีประชุม

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ตามระเบียบฯ ข้อ 62 วรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
(ประธานสภาฯ) หน่ึงในสามของสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีอยู่ในท่ีประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ ซึ่ง 1 ใน 3

ของสมาชิกสภาฯ ประมาณ 7 ท่านครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่า
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้การรับรองญตัตทิี่เสนอด้วยวาจาของนายกฯ เร่ืองขออนุมัตกิันเงนิ

ไว้เบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใหพ้ิจารณาเป็นเรื่องด่วน โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 20 เสยีง (ผูร้ับรองครบเกินหนึ่งในสามของสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในท่ีประชมุ)
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี สรุปท่ีประชุม ให้การรับรองญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาของนายกฯ เรื่องขออนมัุติกัน
(ประธานสภาฯ) เงินไว้เบกิจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ.2566 ผมจะบรรจุเปน็ระเบียบวาระท่ี 5.5

ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีช้ีแจง
รายละเอียดครับ

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิกสภา
(นายกองค์การฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณตามบัญชีโอนงบประมาณ
ประจําปี 2565 ที่ ได้ รับอนุมัติให้โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติสภาฯ
ในระเบียบวาระที่ 5.2 ซึ่งได้ดําเนินการอนุมัติและบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีรายละเอียดแยกตามส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รวมท้ังสิ้น 34 รายการ เป็นเงิน 32,478,174.69 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

สํานกัปลัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด จํานวน 6 รายการ เป็นเงิน 952,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก จํานวน 200 ตัวๆ ละ 650 บาท ตั้งไว้

130,000 บาท สําหรับใช้งานที่ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) เมืองพระชนกจักรี จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 130,000 บาท

/ค่าจัดซ้ือ ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 35,000 บีทียู
(นายกองค์การฯ) จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 54,000 บาท ตั้งไว้ 324,000 บาท สําหรับติดตั้งที่ศูนย์

แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี จํานวน
เงินที่ขออนุมัติ เป็นเงิน 324,000 บาท

- ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท รายละเอียดตามท่ี
อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 80,000 บาท สําหรับใช้งานท่ีศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี จํานวนเงินที่ขออนุมัติ เป็นเงิน
80,000 บาท

- ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 9 จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 8,400 บาท สําหรับ
ใช้งานท่ีศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนก
จักรี จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 8,400 บาท

- ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ หน้าพ้ืนฟอร์ ไมก้า ขนาดกว้าง
43 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน
150,000 บาท และขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร จํานวน 30 ตวั ๆ ละ
2,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท สําหรับใช้งานที่ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี ตั้งไว้ 210,000 บาท จํานวนเงินที่
ขออนุมัติ เป็นเงิน 210,000 บาท

- ค่าจัดซื้อพรมปูพ้ืนพร้อมติดตั้ง เพื่อปูพื้นท่ีห้องประชุมราชาวดี ศูนย์ OTOP
เมืองพระชนกจักรี รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินที่ขออนุมัติ เป็นเงิน
200,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 900,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- คา่จัดซือ้รถตัดหญ้า แบบน่ังขับ แบบ 3 พวงตัด เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไมน้่อยกว่า

20 แรงม้า จํานวน 1 คัน รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินที่ขออนุมัติ
เป็นเงิน 900,000 บาท

กองช่าง จํานวน 18 รายการ เป็นเงิน 29,717,174.69 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- ค่าจัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (แขนยาว) หมุนได้รอบตัว เป็นเคร่ืองยนต์

ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า 170 HP ระยะขุดไกลไม่น้อยกว่า 18 เมตร
จํานวน 1 คัน จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 7,500,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัลระบบออโต้โฟกัส (หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส) จํานวน

1 กล้อง สําหรับเผยแพร่งานโครงการต่างๆ ในหน่วยงานกองช่าง รายละเอียดตามท่ี
อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 26,000 บาท

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
- ค่าก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตําบลป่าอ้อ - หมู่ที่ 12,6 ตําบลทุ่งนางาม

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดดาดคอนกรีตยาว 300 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

/ค่าก่อสร้าง ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 10
(นายกองค์การฯ) บ้านหนองบัว ตําบลหนองยาง - ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2 ช่อง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน
1 แห่ง รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน
500,000 บาท

- ค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้นํ้าล้นผ่าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตําบลหนองยาง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี - อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 17 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขอ
อนุมัติ เป็นเงิน 500,000 บาท

- ค่าเสริมผวิจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต สายหมู่ท่ี 7 ตําบลหนองขาหย่าง - หมู่ท่ี 2
ตําบลดงขวาง อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 730 เมตร หนา 0.05 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,380 ตารางเมตร
รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 11 ตําบล บ่อยาง - หมู่ท่ี 18
ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินที่ขออนุมัติ เป็นเงิน
2,000,000 บาท

ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่ ชํารุดเสียหาย โดยจัดซ้ือวัสดุ เช่น

ดินลูกรัง หินคลุก หินเบอร์ ขนาดต่าง ๆ ยางแอสฟัลต์และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.อน. ดําเนินการรายละเอียดตามรูปแบบ
รายการท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 141,174.69 บาท

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตร ภายในศูนย์บริการด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 500,000 บาท

- ค่าปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินที่ขอ
อนุมัติ เป็นเงิน 500,000 บาท

- ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) เมืองพระชนกจักรี และบริเวณโดยรอบ รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด
จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 3,500,000 บาท

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ําในเขตพื้นท่ีอําเภอห้วยคต อําเภอบ้านไร่ อําเภอสว่างอารมณ์

และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ในการดําเนินการ
รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนมัุติ เป็นเงิน 500,000 บาท

/ค่าก่อสร้าง ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ําด้วยท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านพุหล่ม ตําบล
(นายกองค์การฯ) ลานสัก - ตําบลประดู่ยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยัธานี ก่อสร้างระบบส่งนํ้าดว้ยท่อคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 720 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 5,000,000 บาท

โครงการต้ังจ่ายรายการใหม่ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 ในระเบียบวาระที่ 5.2

กองช่าง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น
- ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์คํานวณเพื่อการดําน้ํา (Drive computer) จํานวน

2 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินที่ขออนุมัติ
เปน็เงิน 50,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ Self Contained Breathing Appratus (SCBA)
ชนิดสะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท
รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนมัุติ เป็นเงิน 300,000 บาท

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0011

สายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับแต้ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เสาไฟฟ้า
แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.0 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ี
ขออนุมัติ เปน็เงิน 5,000,000 บาท

ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ
- ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์

เก็บเคร่ืองจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด
จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 500,000 บาท

- ค่าก่อสร้างป้ายศูนย์เครื่องจักรกล และอาคารทดสอบวัสดุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน
200,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน สําหรับหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามที่

อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ

สําหรับหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,600 บาท รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด
จํานวนเงินท่ีขออนมัุติ เปน็เงิน 13,200 บาท

กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 32,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน สําหรับหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามที่

อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนมัุติ เป็นเงิน 6,000 บาท

/ค่าจัดซ้ือ ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ สําหรับ
(นายกองค์การฯ) หัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวนเงินที่ขออนุมัติ

เปน็เงิน 6,600 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เปน็เงิน 17,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 2,500 บาท
กองคลัง จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,300 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามท่ี

อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้ขาเหล็ก สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 ตัว

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 3,800 บาท
กองสาธารณสุข จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 850,000 บาท
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน จํานวนเงินท่ีขออนุมัติ เป็นเงิน 850,000 บาท

จึงเรียนเสนอตอ่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานเีพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
(เลขานุการสภาฯ) การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ การกันเงิน
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าว
ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผกูพนัแล้วให้เบิกจา่ยได้ตามข้อผูกพัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

/ขอเชิญสมาชิก ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
(ประธานสภาฯ)

ก่อนจะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่
ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่า
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 20 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ประธานสภาฯ) จํานวน 20 เสียง

มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควร โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นควรนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม เหน็ควรอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 20 เสียง

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

ขอเชิญท่านชาติชาย วงศ์เฉลียวครับ

ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิกสภา
(ส.อบจ.เขตอ.หนองขาหย่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฤดูน้ีเป็นฤดูฝนทําให้เกิดนํ้า

ท่วมขังถนนในเขตอําเภอหนองขาหย่าง ท่ีทําไว้แทบจะหมดสภาพเพราะน้ําท่วมขังทําให้

/ถนนชํารุด ...
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ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว ถนนชํารุดเสียหายอย่างมากมาย กระผมจะนําเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าการตั้ง
(ส.อบจ.เขตอ.หนองขาหย่าง) งบประมาณเพื่อทําถนนครั้งต่อไป ถนนเคพซีล (Cape seal) ไม่สมควรทํา เพราะว่า

งบประมาณเรามีน้อย ถ้ายังทําถนนแบบเคพซีลจะเสียหายเร็วมากไม่ถึงปีโดนฝนพัง
หมดแล้วครับ ทําให้สูญเสียงบประมาณโดยไม่จําเป็นถ้ายังทําถนนแบบเคพซีล จึงเรียน
ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารสว่นจังหวดัอุทัยธานีครบั
(ประธานสภาฯ)

นายเผด็จ นุ้ยปรี ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ เขตอําเภอหนองขาหย่างท่ีได้นําเรียนปัญหา
(นายกองค์การฯ) ถนนแบบเคพซีล (Cape seal) ผมได้คุยกับผู้มีอาชีพที่ทําเร่ืองนี้โดยตรงเป็นถนนที่

เหมาะกับสภาพในแอฟริกาที่เหมาะกับพื้นที่ท่ีไม่ค่อยมีฝนตก ถนนสายหลังศูนย์ราชการ
หลังสถานีขนส่ง สายกาญจนาภิเษก และอีกหลายสายชํารุดพังเสียหายซึ่งเป็นแบบ
เคพซีลชั้นเดียวไม่มีความหนา เป็นการบดอัดแล้วก็ใช้ยางไพรมโคท (Prime coat) ปูทับ
ตีเส้นแล้วดูสวย เมื่อเจอสภาพฝนท่ีตก รถหนักวิ่งถนนแยะ ประกอบกับปี 2564 มีนํ้าที่
ปล่อยมาจากเข่ือนทับเสลาประมาณ 24,000,000 ลูกบาศก์เมตรมาปะทะอยู่กับ
คันดินของถนนหลายสาย นํ้าแช่ขังอยู่หลายวันทําให้คันดินอ่อนและเป็นสภาพอย่างที่เห็น
ต่อไปถ้าเป็นเคพซีลคงต้องให้เคร่ืองจักรของ อบจ.ทําเอง เพราะเราจะควบคุมมาตรฐาน
ของยางได้ ในส่วนของแอสฟัลต์คอนกรีตคงให้ผู้รับเหมาดําเนินการและแบบคอนกรีตให้
ทําในพื้นท่ีส่วนย่อยท่ีทํากันอยู่ ณ ปัจจุบัน เรียนด้วยความเคารพว่าช่วงเวลานี้เป็น
ช่วงเวลาที่ชุดซ่อมถนน 3 ชุด ก็เอาไม่อยู่เพราะฝนตกตลอด ในขณะที่ฝนตกออกไปซ่อม
ทําอะไรไม่ได้ต้องรอให้มีแดด รอให้แห้งจึงจะดําเนินการซ่อมขนานใหญ่ ในเบื้องต้นต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีท่านเห็นภาพอย่างที่ผมได้เห็น

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านชูชีพ สารีนนท์ครับ

นายชูชีพ สารีนนท์ ตามท่ีท่านชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอหนองขาหย่าง ได้ช้ีแจง
(ส.อบจ.เขต2อ.สวา่งอารมณ์) ปัญหา ผมเห็นว่าจริงตามนั้นและเป็นปัญหามายาวนาน หลังทําเสร็จ รถสิบล้อว่ิงพัง

หมดครับ หลายท่ีผมเองเสนอไปในเขตของผม บางส่วนที่ได้ไปดูชํารุดพัง อยากให้
เปลี่ยนเป็นคอนกรีตทุกที่ ซ่ึงโรงงานแถวบ้านผมก็มี แถวบ้านไร่ก็มี และรถวิ่งผ่านเยอะ
เป็นรถหนัก ถนนท่ีใช้ไม่เหมาะกับสภาพแบบนี้ อยากให้ใช้เป็นแบบคอนกรีตดีกว่าครับ
ถนนพวกน้ีต้องใช้ตามซอกซอยจะเหมาะสมกว่า ผมจะปรึกษาท่านประธานสภาฯไปยัง
กองช่างและท่านนายกฯ เผด็จว่า ความกว้างของถนนสามารถลดขนาดลงได้หรือไม่ครับ
ลดเหลือ 5 เมตร จะได้มีพื้นท่ีทําให้แข็งแรงทนทาน เพราะอบจ. มีขั้นตอนท่ีทําให้มี
ความมั่นคงมากกว่า อบต. ไม่มีการบดอัดปรับเกล่ีย ของอบจ.มีทั้งบดอัด มีชั้นดินชั้นหิน
ชั้นลูกรังจึงได้มาตรฐานกว่า ผมขอเสนอแนวคิดแค่นี้ครับ

/ขอเชิญท่าน ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารสว่นจังหวดัอุทัยธานีครบั
(ประธานสภาฯ)

นายเผด็จ นุ้ยปรี สําหรับรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องคงจะเป็นเรื่องความกว้างของถนน 5 เมตร
(นายกองค์การฯ) เป็นข้อกฎหมายที่กําหนดให้ อบจ. ดําเนินการตามแบบท่ีท่านสมาชิกสภาฯนําเสนอ

ผมเรียนว่าไม่ว่าจะเป็น อบจ.หรือ อบต. ก็ใช้แบบเดียวกันครับ ต้องมีเกรดบดอัด
เหมือนกันท้ังหมด ถ้าเป็นถนนคอนกรีตจะมาตรฐานแต่ว่าถนนบางเส้นที่เป็นสายยาว
ที่เชื่อมต่อ อบจ.เราไม่มีงบประมาณมากมายขนาดนั้น ผมเคยคุยในคณะกรรมาธิการถึง
ประเด็นเรื่องนี้ เพราะอุทัยธานีเรารับถ่ายโอนมา 200 กิโลเมตร เมื่อถึงเวลาที่ได้เข้าไป
ในคณะกรรมาธิการก็ไม่มีโอกาสได้ชี้แจง ท้ังๆ ท่ีคณะกรรมาธิการในอนุกรรมาธิการ
ได้พูดคุยกันแล้วว่า ขอให้พูดประเด็นนี้แต่เราก็ยังไม่ได้พูดคุย ซึ่งทางหลวงชนบทมี
งบประมาณมากมายถนนยังไม่ชํารุดเสียหายก็ทํา แต่ในขณะที่ อปท.ถนนเสียหาย
เยอะมากแต่ไม่มีงบประมาณ ถนนที่รับการถ่ายโอนมาสภาพถนนหมดสภาพไปแล้ว
ไม่ได้มีการนํางบประมาณมาซ่อมแซม เราต้องเจียดงบประมารเรามาจ่ายจากส่วนหน่ึง
ซ่ึงท่านสมาชิกสภาฯ ก็เห็นว่า อบจ. เราใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้เคร่ืองจักรกลขุดลอก
เพื่อที่จะเอางบประมาณมาทําในเร่ืองของถนนให้มันดีแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ในอนาคต
เช่ือว่าต้องมีข้อสรุปที่ต้องมาคุยกันว่าจะเอายังไง ทาง อบต. ได้มาคุยกับผมในลักษณะ
ที่ว่าจะโอนคืนให้กับทางหลวงชนบท ซึ่งโอนคืนไม่ได้ทําเรื่องไปได้แต่เขาไม่รับโอนถนน
ในลักษณะน้ี แต่ให้ อบจ. ทําบูรณาการร่วมกับ อบต. ซึ่งเป็นงบประมาณของ อบต.และ
อบจ. ผมคิดว่าต้องไปคุยกับในระดับเหนือข้ึนไป ต้องทําความเข้าใจเพราะไม่อย่างนั้น
แล้ว อปท. 7,852 แห่ง ที่มีอยู่รับผิดชอบไม่ไหว สําหรับรายละเอียดขอให้ท่านปลัดฯ
ได้นําเรียนถึงความกว้างของถนนครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ขออนุญาตนําเรยีนในเรื่องของถนนวา่ทําไมต้องกวา้ง 6 เมตร ทําไมไม่เป็น 5 เมตร
(ปลัดองค์การฯ) สืบเนื่องจากกฎหมายจัดต้ัง อบจ. ให้ อบจ. สามารถที่จะทํากิจกรรมที่เป็นลักษณะของ

การบํารุงซ่อมแซมทางบกและทางนํ้าในส่วนของ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ กําหนดว่าในการดําเนินการในส่วนของการบํารุงรักษาทางบกจะต้อง
ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานของกฎหมายทางหลวงซึ่งไปโยงกับ พ.ร.บ.ทางหลวง กําหนด
มาตรฐานของถนนไว้ 5 มาตรฐาน แบ่งเป็น ชั้น 1 ทางหลวงแผ่นดิน ชั้น 2 ทางหลวง
จังหวัด ช้ัน 3 , 4 , 5 เป็นทางหลวงท้องถิ่น ซึ่ง อบจ. อยู่ในระดับช้ัน 4 - 5 โดยความ
กว้างน้อยสุดที่กําหนดไว้อยู่ท่ี 6 เมตร จึงเป็นท่ีมาของถนนท่ี อบจ.ทํา ต้องอย่างน้อย
6 เมตร เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงทาง พ.ร.บ.ทางหลวง ซ่ึงกําหนดชั้นของถนนไว้
เราต้องทําตามกฎหมาย การดําเนินการตํ่ากว่านี้อยู่ที่ว่ามีการแก้ไขปรับปรุงแนวทางตาม
ข้อกฎหมายหรือไม่ ในเบ้ืองต้นยังไม่ได้กําหนด ถ้ายังไม่ได้มีการแก้ไขคงต้องทําตาม
กฎหมายที่บัญญัติไว้คือต้องทํา 6 เมตรครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
(ประธานสภาฯ) อภิปราย ขณะนี้ได้ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา

เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ
/เลิกประชุม ...
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เลิกประชุมเวลา 12.0๐ น.

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพนารัตน์ อนุกูลพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ/แก้ไขรายงานการประชุม
(นายชรินทร์ ไชยะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อําเภอลานสัก

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อําเภอบ้านไร่

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายปัญญา วงษ์เวช)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอทัพทัน

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายจํารัส เลิศประวัติ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอบ้านไร่

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อําเภอบ้านไร่

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอลานสัก

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นายวันชัย ชีวระ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอหนองฉาง
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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565
เม่ือวันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม 2565

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายปภาวิชญ์ บุษวะดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


